

# เตลีฟิวส์

ฉบับที่ 24,280 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 หน้า 23



## หูฟัง พับเก็บได้

ปกติผู้เขียนมีหูฟังเซนไฮเซอร์รุ่นโมเมนต์มใช้งานประจำ เรื่องคุณภาพเสียงนั้นระดับโลกอยู่แล้ว แต่รูปทรงจะค่อนข้างใหญ่ เกออะทะ เวลาพกคิดหัว เพราะเป็นหูฟังแบบอานเดี่ยว หรือสวมหัว

สองสามปีมาแล้วที่ผ่านมาก มีโอกาสทดลองเซนไฮเซอร์ (SENN HEISER) ครอบกลมโมเมนต์มเหมือนกันแต่ออกแบบให้พับเก็บได้ช่วยลดขนาดและพื้นที่จัดเก็บได้เท่าตัว ไล่ไปแล้วยังใส่ของอื่นได้จากเคสใส่แค่หูฟังเซนไฮเซอร์อันเดียวก็เต็มกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วเลยเอาสองอันมาเทียบกันคุณภาพเสียงนั้นแน่นอนว่ารุ่นใหม่ ย่อมได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เสียงใสและกังวานกว่าเดิม ดัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีขึ้นเซนไฮเซอร์ โมเมนต์ม วางขายทั้งแบบไร้สายและมีสาย ผู้เขียนได้แบบพับได้มีสายมาใช้งาน เซนไฮเซอร์ยังเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตหูฟัง ระดับพรีเมียมที่สุด ส่วนที่โลหะทำจากอะลูมิเนียมบริเวณครอบหู เป็นผ้านุ่ม ปรับเลื่อนระดับได้ตามขนาดศีรษะ มีสีดำน้เงินและสีงาช้าง

แบบมีสายนั้นใช้งานง่ายอยู่แล้ว แต่เอาสายต่อเข้าหูฟัง และอีกด้านเสียบไปที่สมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์ฟังเพลงของเรา แค่นี้ก็เพลินกับเพลงโปรดได้แล้ว

ถ้าใช้กับสมาร์ตโฟน โมเมนต์ม แบบพับได้รองรับทั้งสมาร์ตโฟนไอโอเอสและแอนดรอยด์ ปุ่มควบคุมของหูฟังไร้สายโทรศัพท์ได้ทันทีถ้าจำไม่ได้ โมเมนต์มรุ่นแรก หากใช้กับสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์จะฟังเพลงได้อย่างเดียว



กลโคมบริเวณหีบหีบหีบด้าน

หีบหีบแค่นี้



ทำจากอะลูมิเนียม เน้นความทน



ปราธนา ตายประเสริฐ  
prathana.chai@gmail.com



เซนไฮเซอร์ออกแบบทรงข้อพับรอยค่อหูฟังได้สวยงาม ดูแข็งแรงดีมาก เหมือนเป็นผลงานช่างโลหะชั้นครู หีบหีบง่าย ไม่รับชื้น จะพับด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ ที่สำคัญมีหมักเบา

จากคู่มือระบุว่า ระบบตัดเสียงรบกวนของเซนไฮเซอร์ที่เรียกว่า NoiseGrad เป็นเทคโนโลยีตัดเสียงที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ โดยใช้ไมโครโฟน 4 ตัว ทำหน้าที่ตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้าง และมีเทคโนโลยีเข้ารหัสที่ทำให้ได้คุณภาพเสียงสมำเสมอ

ชาร์ลส ซา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ เซนไฮเซอร์ กล่าวว่า หูฟังตระกูลโมเมนต์มไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ออกแบบมาเพื่อผู้ที่แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด เซนไฮเซอร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแปรสัญญาณที่ถักกันโดยผู้เชี่ยวชาญระบบเสียง ทำให้ได้เสียงทุ้มหนักของเบส และคุณภาพเสียงคมชัด

ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้เซนไฮเซอร์ กับราคาหมื่นกว่าบาท คงร้องว่า คู่ม

จะเป็นหูฟังที่เป็นอุปกรณ์ไฮเทค หรือหูของมนุษย์ ขอแค่อย่าให้ได้ยินชัดเห็นจากของจริงก็เพียงพอแล้ว.